

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๖๕/๕๕๗๑



ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  
ถนนพรหมประเสริฐ ชน ๑๗๐๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมาตรการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท /ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท  
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท/ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท  
และ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการ เรื่องการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวสื่อมวลชน กรณีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยมีทางโรงเรียนได้จัดอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน เช่น การรับประทานเส้นขนมจีนกับน้ำปลาเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ กรณีอาหารกลางวันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้ทราบทางสื่อมวลชนแล้วนั้น

ในการนี้ จังหวัดชัยนาท ขอแจ้งมาตรการ เรื่องการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงาน และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบและดำเนินการให้โครงการอาหารกลางวันนักเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ และคุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทร. ๐๕๖-๔๑๐๖๗๑

โทรสาร ๐๕๖-๔๑๐๖๗๒

# มาตรการ เรื่อง การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

โดย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียน ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหาร อย่างเพียงพอ และครบถ้วน สมวัย อีกทั้งเป็นการลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ นักเรียนมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี การที่นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาดี อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และเรียนรู้ได้ อย่างเต็มศักยภาพ

การปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีความยั่งยืนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ และทุกภาคส่วน ต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และเข้าใจถึงแนวทางใช้จ่ายเงินเพื่อของโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ สุขภาพ และคุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยนาทเป็นประธาน จึงได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยมีแนวทาง การดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑. ให้สถานศึกษาจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ตามหลัก โภชนาการ โดยคำนึงถึงคุณภาพของอาหาร ความสะอาด เพียงพอและเหมาะสมกับวัย

๒. ให้หน่วยงานต้นสังกัด สนับสนุน ส่งเสริม หรือประสานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้สถานศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝัง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

๓. การควบคุม ดูแล การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ให้มีคณะกรรมการกำกับ ตรวจสอบติดตาม การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่าง เป็นระบบ และการดำเนินการด้านงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรายงานผู้บังคับบัญชาทั้งในระดับสถานศึกษา และ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด เป็นระยะและต่อเนื่อง โดยให้ยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ

\*\*\*\*\*